



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỞ YÊN



DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA

CHÙA HƯƠNG ẤP



LỜI GIỚI THIỆU

Thành phố Phổ Yên nằm ở phía nam của tỉnh Thái Nguyên, nơi hợp lưu của sông Cầu và sông Công - Hai con sông lịch sử hội tụ các giá trị vật chất và tinh thần tinh túy, mang tâm hồn, tình cảm của đất và người Phổ Yên hòa vào dòng chảy của đất nước. Ngày nay, Phổ Yên đang thức dậy với nhiều tiềm năng của một thành phố công nghiệp hiện đại phát triển.

Phổ Yên là một địa danh giàu truyền thống lịch sử và anh hùng cách mạng, đã đồng hành với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ngay từ những ngày đầu của quá trình đó. Phổ Yên đã ghi dấu ấn quan trọng của vị thế vùng đặc địa “ngã ba sông”. Những dấu ấn không chỉ được ghi vào sử sách mà còn ghi dấu trong những tên đất, tên làng, những di tích và cả những huyền tích đậm sắc màu lịch sử còn lưu truyền trong dân gian.

Từ lâu Phổ Yên là nơi sinh sống của đồng bào nhiều dân tộc. Qua các giai đoạn lịch sử, nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên luôn thể hiện tinh thần chống giặc ngoại xâm, hiếu học, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phổ Yên cũng nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt. Khí thiêng sông núi, đất phát đế vương.

Vào giữa thế kỷ VI, một mốc đột phá trong lịch sử nghìn năm chống Phương bắc đô hộ của nhân dân ta được đánh dấu

bằng cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của người anh hùng dân tộc Lý Bí đã mở ra thời kỳ độc lập cho đất nước. Năm 542, Người đã dấy binh khởi nghĩa đi đến thắng lợi vào năm 544 khai sinh nền độc lập tự chủ của Đất Việt, lập nên nước Vạn Xuân, xưng đế hiệu, trở thành vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử dân tộc - Lý Nam Đế.

Trong cuộc Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền, năm 1945, nhân dân các dân tộc Phổ Yên đã đồng lòng, đoàn kết chiến đấu, cùng với lực lượng vũ trang địa phương vùng lên giành chính quyền. Ngày 21/8/1945, tại Đền Giá (nay thuộc phường Đông Cao), Ban lãnh đạo Tổng khởi nghĩa huyện Phổ Yên đã họp, chính thức thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng lâm thời huyện Phổ Yên do đồng chí Trần Mạnh Hùng làm chủ tịch. Đây là mốc son đánh dấu bước trưởng thành của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Phổ Yên, sau này được chọn làm Ngày truyền thống, thành lập chính quyền cách mạng Phổ Yên. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, trong 30 năm kháng chiến chống chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Phổ Yên đã đoàn kết một lòng xây dựng và bảo vệ quê hương, xây dựng hậu phương vững chắc về mọi mặt, đánh bại tất cả các cuộc chiến tranh phá hoại của kẻ thù, chi viện sức người sức của cho tiền tuyến, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Với những thành tích đã đạt được trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT thành phố được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống

Pháp” và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân dân và LLVT nhân dân phường Tiên Phong được tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Pháp”; phường Trung Thành được tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước”... Phát huy truyền thống vùng đất “địa linh nhân kiệt”, An toàn khu cách mạng, truyền thống đấu tranh cách mạng anh hùng, bất khuất và Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân, bước vào thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, hội nhập và phát triển với tinh thần lao động đổi mới, sáng tạo, đoàn kết nhất trí, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT Phổ Yên đã có những nỗ lực, cố gắng vươn mình đi lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phổ Yên đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, đưa thành phố Phổ Yên vững bước vào giai đoạn mới. Những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên đạt được trong 78 năm qua là rất quan trọng và có ý nghĩa lịch sử. Đặc biệt, trong quá trình phát triển thành phố Phổ Yên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên; sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Bên cạnh đó là sự đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Lý Nam Đế tên thật là Lý Bí (Lý Bôn), ông sinh giờ Thìn ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi (năm 503), quê ở châu Dã Nặng, xứ Kinh Bắc. Cha ông làm Trưởng bộ họ Lý tên là Toàn, mẹ là Lê Thị Oánh. Lúc ngài sinh ra có thần thái lẫm liệt, thể mạo kỳ dị, lông mày như lông mày vua Nghiêu, đôi mắt như đôi mắt vua Thuấn, lưng như lưng vua Vũ, vai như vai vua Thang. Khi ngài sinh thì mưa to, gió lớn, sấm rung, chớp giạt ầm ầm, hương tỏa lan sực nức, phát khắp nơi. vua hết sức phách siêu quần người. Đúng lúc không bệnh mà tháng 2. Đến thân mẫu cũng 10 tháng Giêng. một nghèo khó, vua phải sống người chú ruột. thôn ấp của một là Pháp Tổ Thiền sư bèn nói với ông chú của vua cho vua đi theo Thiền sư làm con nuôi. Đến năm 13 tuổi, vua theo Thiền sư về làng Giang Xá tu ở Chùa Linh Bảo, Thiền sư nhận vua làm đệ tử, cho thụ giáo nhập học đạo pháp. Thường ngày tu luyện, vua tỏ ra là người có tài xuất chúng. Ở với Thiền sư khoảng 10 năm,

**CUỘC ĐỜI VÀ
SỰ NGHIỆP
CỦA ĐỨC
HOÀNG ĐẾ
LÝ NAM ĐẾ
QUA TƯ LIỆU
THẦN TÍCH**

thơm từ trên trời khi lên 5 tuổi, thông minh, khi vượt lên trên mọi đó, cha của vua mất vào ngày 20 năm 7 tuổi, thì qua đời vào ngày Gia cảnh ngày hai anh em nhà nhờ gia đình Bảy giờ, trong vị sư, pháp danh

lúc đó vua chừng 25 tuổi đã nổi tiếng là bậc thông minh trí tuệ, đại tài, có đức độ, khí lượng anh hùng, siêu quần, bạt chúng hơn người. Các bậc anh hùng trong thiên hạ đều nể phục vua. Người xa gần trong nước đều tin theo. Sau khi chiêu mộ được 3.000 binh lính. Ngày 4 tháng 2 năm âm lịch (năm 542), vua hội binh tại chùa Giang Xá, rồi tổ chức hành lễ tế trời đất, bách thần để phù hộ cho việc khởi nghĩa thắng lợi.

Ngày 10 tháng 3 âm lịch, vua tập hợp sĩ tốt chọn tướng, tuyển binh, rồi phong các chức tả hữu văn võ, phụ trách tiền binh, hậu binh. Hôm ấy, vua tới hành lễ bái biệt Thiên sư, dẫn binh tiến vào đất châu Dã Năng, xây dựng đồn sở. Vua cắt đất để phân cho lính ở, lại sai tướng coi quân, lập đồn không ché các con đường, giữ vững để cự chiến với quân lính Thái thú nhà Lương.

Mùa xuân năm 534, vua Lương sai Thứ sử Cao Châu là Tôn Quýnh, Thứ sử Tôn Châu là Lu Tử Hùng đem quân sang đánh. Nhưng chúng kéo đến Hợp Phố, đã bị quân của Lý Bí đánh tan.

Đầu năm 544, Lý Bí lên ngôi, tự xưng là Lý Nam Đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, dựng triều đình đặt trăm quan, đặt tên nước là Vạn Xuân, phong thưởng cho các tướng sỹ. Sau đó đưa quân đi trấn áp, đánh dẹp các lực lượng chưa thuận phục ở các địa phương.

Mùa hạ năm 545, vua Lương lại sai Dương Phiêu và Trần Bá Tiên đem quân sang đánh nước ta. Lý Bí kéo 3 vạn quân ra

trấn thủ vùng Chu Diên (phía bắc Hà Nội ngày nay), đánh nhau dữ dội với quân của Trần Bá Tiên. Bị thua lớn ở đây, Lý Bí kéo quân về trấn giữ vùng cửa sông Tô Lịch chia thành nhiều trại để chống giặc. do lực lượng không cân sức với quân Lương, Lý Bí rút quân về Giang Xá sau đó về thành Gia Ninh (Bạch Hạc).

Đầu năm 546, Lý Bí đem 2 vạn quân ra đóng ở hồ Điền Triệt (Vĩnh Phúc). Quân Lương tiến đánh, biết tình thế khó kéo dài, Lý Bí giao binh quyền cho tướng Triệu Quang Phục rồi chạy lên vùng Khuất Lão (Tam Nông, Phú Thọ) củng cố lực lượng tiếp tục chống giặc. Tại đây ông bị cảm đột ngột và mất vào ngày 2 tháng 5 âm lịch (năm 548), thọ 45 tuổi.



Tượng Đức hoàng đế Lý Nam Đế tại chùa Hương Ấp

CHÙA HƯƠNG ẤP, DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA LƯU NIỆM VỀ QUÊ HƯƠNG, TUỔI THƠ CỦA ĐỨC HOÀNG ĐẾ LÝ NAM ĐẾ

Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 40 km về phía đông nam là quần thể di tích lịch sử Quốc gia Đền Mực và Chùa Hương Ấp thuộc phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên. Đây là khu di tích lưu niệm gắn với cuộc đời thân thể và sự nghiệp của người anh hùng dân tộc, Đức hoàng đế Lý Nam Đế. Với những giá trị to lớn liên quan đến Đức hoàng đế Lý Nam Đế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng Đền Mực và Chùa Hương Ấp là di tích quốc gia tại Quyết định số 4101/QĐ-BVHTTDL ngày 12/12/2014. Di tích Chùa Hương Ấp và Đền Mực cũng đã được đưa vào quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 9/5/2019.

Chùa Hương Ấp nằm ở tổ dân phố Định Thành, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Chùa được nhân dân xây dựng trên đỉnh một quả đồi rộng 5.130m². Quả đồi này từ xa xưa có tên là Núi Chùa, tiếp giáp bốn phía xung quanh là đất bãi canh tác, đường liên xóm và khu dân cư bao bọc. Chùa nằm ở vị trí đặc địa có phong thủy đẹp, sơn thủy hữu tình, chính diện chùa hướng về phía tây, nhìn thẳng ra ngòi Gạo, núi Khao Vương, cánh đồng Cháy. Nằm song song với núi Chùa

trên có chùa Hương Ấp là núi Ấp. Dưới chân núi Chùa là giếng Chùa, rồi núi Sen. Sau lưng là khu dân cư bao bọc.

Ban đầu ngôi chùa Hương Ấp được xây dựng bằng đá ong, quy mô kiến trúc không lớn. Thời Lê, ngôi chùa không còn lại dấu tích. Theo lời kể của các cụ trong làng truyền lại thì cách ngày nay đã 5 đời (khoảng trên 100 năm), chùa Hương Ấp bị đổ nát. Khi đó, trong làng có cụ Đờn vì không có con trai thừa tự, cụ đã công đức tài sản, ruộng đất cho chùa để xây dựng lại và xin một suất “hậu” thờ cúng cụ sau khi cụ qua đời. Từ đó, nhiều người trong làng gọi là chùa cụ Hậu Đờn, nhưng những người hiểu biết và các nhà chức sắc thì vẫn gọi là Chùa Hương Ấp. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-1954) chùa nằm trong diện tiêu thổ phục vụ kháng chiến. Vào năm 1990, nhân dân địa phương đã quyên góp kinh phí để xây dựng lại ngôi chùa trên nền cũ bằng đá ong. Ngôi chùa hiện nay có kiến trúc hình chữ đình, kỹ thuật xây dựng đơn giản, hệ thống vì kèo, cột gỗ làm bằng loại gỗ bạch đàn, bào trơn đóng bén, bên ngoài có sơn màu cánh gián. Mái chùa lợp ngói vảy rồng. Đầu đốc tạo hình ví ruồi có 4 đầu đao cong vút. Nhà tiền đường chùa 3 gian, 2 dĩ dài 10,8m, rộng 4,97m, cao 2,35m. Hậu cung dài 5m, rộng 3,2m, cao 2,39m. Tổng diện tích sử dụng khoảng 70m². Bài trí trong chùa, từ hậu cung: tính từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài có lớp tượng: lớp 1 thờ 3 vị tam thế, lớp 2 đặt tượng Di Đà, Địa tạng, Ca Na Diếp, lớp 3 tượng Phật bà Quan Âm, tượng Văn Thù Bồ Tát, tượng Phổ Hiền Bồ Tát, tượng Quan Âm nhiều tay, tượng Vua cha Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu và tượng Cửu Long.

Phía bên trái chùa có Đền thờ Đức hoàng đế Lý Nam Đế. Ngôi đền nhỏ 3 gian, dài 8m rộng 5m, hậu cung dài 2,25m, rộng 2,1m. Trong đền có ban thờ, tượng Đức hoàng đế Lý Nam Đế và bát hương. Phía ngoài cửa có 2 câu đối ca ngợi công đức cũng như nói về quê hương xuất thế, khởi nghĩa giành độc lập của Đức hoàng đế Lý Nam Đế.

Chùa Hương Ấp có giá trị lịch sử lưu niệm, là nơi ghi dấu sự kiện nơi Đức hoàng đế Lý Nam Đế tu hành thời thơ ấu và chính là quê cha mẹ của Người đã sinh ra Người tại xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên (nay là phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên).

Giá trị lịch sử lưu niệm không chỉ được ghi nhận ở di tích Chùa Hương Ấp, một ngôi chùa cổ kính được nhân dân vùng Giang Xá, huyện Hoài Đức (Hà Nội) gọi với tên trân trọng là “chôn tổ” (quê hương gốc của Đức hoàng đế Lý Nam Đế) mà còn lưu giữ các địa danh gắn với các sự kiện sau khi dấy binh khởi nghĩa Lý Bí đã về Dã Nặng chiêu mộ nghĩa quân. Sau khi Lý Bí lên ngôi vua, có dịp Người đã trở về quê hương châu Dã Nặng đã khao quân, nơi ấy gọi là Đồi Khao Vương những địa điểm di tích ghi nhận sự kiện lịch sử về một danh nhân lịch sử lớn của dân tộc còn được ghi nhớ mãi trong tâm thức nhân dân.

Ngôi chùa Hương Ấp còn có giá trị về văn hóa. Là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng từ ngàn đời nay của nhân dân trong vùng. Nằm ở vùng trung du bán sơn địa, Chùa Hương Ấp nằm trong một làng cổ, xưa đã từng là đất thang mộc, đất “địa linh, sinh nhân kiệt”. Chùa Hương Ấp là một trong những ngôi chùa cổ có giá trị lịch sử ghi dấu lưu niệm nơi Đức hoàng đế Lý Nam Đế đã theo Pháp tổ Thiên sư tu ở ngôi chùa này.

Chùa Hương Ấp hiện còn bảo tồn, lưu giữ được 24 hiện vật có niên đại cách ngày nay khoảng 200 năm như bia đá, tượng Phật, bình vôi...

Ngoài số hiện vật thuộc di tích Chùa Hương Ấp, tại Nhà thờ của chùa còn trưng bày 26 di vật cổ do nhân dân sưu tầm được tại khu vực làng Cổ Pháp như: 15 rìu đá có kích thước dài từ 12 - 15 cm, rộng 10cm, thuộc thời đại đồ đá cách ngày nay từ 30.000 năm đến 10.000 năm; 2 rìu đồng (1 rìu lưỡi xéo, 1 rìu lưỡi mai) kích thước dài 23cm, rộng 10cm thuộc thời đại đồ đồng cách ngày nay từ 2.000 - 2.500 năm và 5 đĩa sứ tráng men (men đen và vẽ lam), 2 bình vôi cổ, 1 bát hương cổ men da lươn và 1 nồi đồng nhỏ thuộc thời kỳ phong kiến (thế kỷ XV - XIX).

Chùa Hương Ấp là một trong ba di tích lịch sử thuộc Khu di tích Lý Nam Đế, bao gồm: Đền Múc, Chùa Hương Ấp và Chùa Mãn Tăng. Toàn bộ khu Chùa Hương Ấp từ trên đồi cao nhìn về phía tây, trước mặt là khu đồng rộng, tương truyền là nơi xưa kia Lý Bí đã bí mật tập luyện quân sĩ tại đây (nên được gọi là Đồng Tráng) trước khi cuộc khởi nghĩa chống quân nhà Lương (thế kỷ VI). Phía bên phải cách khu vực Chùa Hương Ấp khoảng 500m là ngọn núi nhỏ gọi là núi Khao Vương, tương truyền rằng địa điểm liên quan đến hoạt động đương thời của Đức hoàng đế Lý Nam Đế ở vùng châu Giã Năng xưa (chiêu mộ nghĩa quân).

Chùa Hương Ấp còn là nơi hằng năm diễn ra lễ hội truyền thống, thể hiện tự do tín ngưỡng của người dân, thu hút du khách tới tham quan, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DI TÍCH QUỐC GIA



Di tích lịch sử Quốc gia Chùa Hương Ấp.



Cổ vật còn lưu giữ tại di tích chùa Hương Ấp.

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA DI TÍCH QUỐC GIA CHÙA HƯƠNG ẤP

Chùa Hương Ấp hiện tại có quy mô nhỏ, các công trình bao gồm các hạng mục chính: Tam Bảo; Đền thờ Đức hoàng đế Lý Nam Đế; Nhà tổ; Nhà thờ mẫu; Nhà khách; Khu hành lễ; Miếu thờ;... đang bị xuống cấp, chưa đồng bộ về mặt kiến trúc, mặt bằng cảnh quan, chưa xứng tầm với giá trị của một di tích lịch sử Quốc gia, nơi vinh danh, thờ Đức hoàng đế Lý Nam Đế.

Do vậy việc lập Quy hoạch di tích Chùa Hương Ấp cần mở rộng ranh giới bảo vệ di tích, đảm bảo tính ổn định, bền vững trong việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích là cần thiết. Đồng thời việc lập dự án tu bổ, tôn tạo cho di tích là việc cần làm ngay, đáp ứng, đảm bảo cho nhu cầu phục vụ nhân dân đến lễ bái, sinh hoạt văn hóa tinh thần.



Mặt khác, Chùa Hương Ấp nằm trên địa bàn phường Tiên Phong, cách trung tâm thành phố Phổ Yên khoảng 6km về phía tây, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 20km về phía tây bắc và cách Thủ đô Hà Nội khoảng 50km về phía nam. Chùa Hương Ấp có vị trí thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên. Nằm gần với Thủ đô Hà Nội, đặc biệt Sóc Sơn (đô thị công nghiệp, dịch vụ hàng không) và Đông Anh (đô thị thương mại, công nghệ cao, giải trí), thuận lợi hình thành trong sự liên kết với mạng lưới công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Nằm gần tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Hiện tại từ đường cao tốc tiếp cận tới các điểm di tích khá khó khăn thông qua các tuyến giao thông nông thôn trong xã. Hiện nay tuyến đường vành đai 5 Hà Nội đang thi công, vì vậy trong thời gian tới việc tiếp cận đến các điểm di tích này là vô cùng thuận lợi. Ngoài tuyến đường cao tốc, còn có thể tiếp cận tới di tích từ tuyến đường Quốc lộ 3, tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên. Bên cạnh đó, Phổ Yên tiếp giáp với một số khu du lịch như: Hồ Đại Lải, Tam Đảo, Hồ Núi Cốc... tạo điều kiện thuận lợi khai thác dịch vụ du lịch và kết nối với các tuyến du lịch liên tỉnh.

Vị trí, vai trò và tầm ảnh hưởng của di tích Chùa Hương Ấp đối với nhân dân địa phương và thập phương là hết sức có ý nghĩa, giá trị nhân văn, lịch sử sâu sắc, việc tu bổ Chùa Hương Ấp là việc làm cần thiết, Ban Kinh tế tài chính Trung ương thuộc Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam xác định đây

mạnh việc thực hiện dự án này, mang lại giá trị vô cùng to lớn cho nhân dân thành phố Phổ Yên nói riêng và nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Khu di tích Lý Nam Đế nói chung và Chùa Hương Ấp nói riêng thuộc địa bàn phường Tiên Phong, là quê hương, nơi gắn liền với tuổi thơ của Đức hoàng đế Lý Nam Đế. Là vùng đất cổ, vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trên địa bàn phường hiện có 13 di tích đã được xếp hạng (6 di tích Quốc gia và 7 di tích cấp tỉnh). Khu di tích Lý Nam Đế kết nối thuận lợi với điểm tham quan khác trên địa bàn phường Tiên Phong như khu di tích cách mạng ATK Tiên Phong (di tích Quốc gia) và quần thể di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh như: Đình Thù Lâm (Miếu thờ Lý Chiêu Hoàng); Đình Giã Thù và Chùa Di; Đình Yên Trung; Đình - Chùa Nguyễn Hậu; Đình và Chùa Xuân Trù; Đình - Chùa Giã Trung... Khu vực kết nối thuận lợi với các di tích, danh lam thắng cảnh khác trong tỉnh như: khu du lịch Hồ Núi Cốc; khu di tích lịch sử và sinh thái ATK Định Hóa; khu di tích lịch sử và danh thắng Đền Đuôm; danh lam, thắng Hang Phượng Hoàng, Suối Mỏ Gà (huyện Võ Nhai); khu di tích Núi Vãn - Núi Võ (huyện Đại Từ) và Động Chùa Hang, Động Linh Sơn (thành phố Thái Nguyên), Hang Chùa, Hang Leo (huyện Đông Hỷ), Đình, đền, chùa Cầu Muối (huyện Phú Bình) cùng với hệ thống đình, đền, chùa của các huyện lân cận để hình thành các tour, tuyến du lịch tâm linh và du lịch cuối tuần. Khu di tích Lý Nam Đế có mối liên hệ về lịch sử, văn hóa với hệ thống di tích gắn liền với Đức hoàng đế Lý Nam Đế tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội như: Đền, Đình

Giang Xá; Đình, Chùa Lưu Xá tại thị trấn Trạm Trôi. Đồng thời, liên kết với hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và khu du lịch quốc gia của các địa phương khác trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ như: Lạng Sơn (chùa Tam Thanh, Đền Kỳ Cùng, Đền Bắc Lệ, Mẫu Sơn...); Bắc Kạn (Hồ Ba Bể, Căn cứ địa cách mạng ATK Chợ Đồn, Khu di tích lịch sử Nà Tu); Cao Bằng (Thác Bản Giốc, Khu di tích lịch sử Pác Pó...); Phú Thọ (Đền Hùng, Đền quốc mẫu Âu Cơ);... là điều kiện thuận lợi hình thành các tuyến du lịch quan trọng trong vùng. Sau khi quần thể di tích Quốc gia Đền Mực, Chùa Hương Áp được tu bổ tôn tạo sẽ tạo ra sự thúc đẩy, phát huy giá trị nhân văn, nâng cao giá trị du lịch, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị sinh thái.

Việc triển khai dự án tôn tạo Chùa Hương Áp cũng đem lại diện mạo mới cho khu di tích, đảm bảo việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của di tích. Đồng thời cùng với các di tích Đền Mực, Chùa Mãn Tăng, Khu di tích cách mạng Tiên Phong, đình, đền, chùa ở địa phương tăng thêm giá trị của quần thể di tích lịch sử, văn hóa góp phần tăng trưởng phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thúc đẩy thành phố Phổ Yên nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung ngày càng giàu mạnh, phồn vinh./.



Hình ảnh Rồng thời Lý



*Phối cảnh dự án tu bổ Chùa Hương Ấp
thuộc khu di tích Lý Nam Đế*

DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA CHÙA HƯƠNG ẤP

CHIU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

TRẦN XUÂN TRƯỜNG

*Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
Phó chủ tịch UBND thành phố Phố Yên,
tỉnh Thái Nguyên*

CHIU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG

NGUYỄN THANH TÙNG

*Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy,
Giám đốc Trung tâm Chính trị
thành phố Phố Yên, tỉnh Thái Nguyên*

ĐINH THỊ KIM TUYẾT

*Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
thành phố Phố Yên, tỉnh Thái Nguyên*

BIÊN TẬP

NGUYỄN MẠNH ĐOÀN

DƯƠNG VĂN TOÀN

In 2000 cuốn, khổ 13x19(cm) tại Công ty In và Thương mại Hải Nam, ngõ 68, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Giấy phép xuất bản số 173/GP-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 30/10/2023. In song nập lưu chiều tháng 10/2023. Sách không bán.



QR CODE - Đọc sách online